



### สรุปสำหรับผู้บริหาร

**ภาวะธุรกิจในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2560** โดยรวมรายได้ทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยธุรกิจในกลุ่มการผลิตส่วนใหญ่รายได้ทรงตัว ด้านธุรกิจการผลิตเพื่อการส่งออกปรับตัวดีขึ้น โดยสินค้าส่งออกที่มีแนวโน้มดี ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สุขภัณฑ์เซรามิค และโทรศัพท์มือถือขนาดใหญ่ ขณะที่การผลิตภาคเกษตรโดยเฉพาะธุรกิจโรงสีได้รับผลกระทบจากปริมาณข้าวและราคาข้าวหอมมะลิที่ลดลง **ภาคอสังหาริมทรัพย์ทรงตัว** ผลจากกำลังซื้อที่ลดลง ทั้งจากปัญหาหนี้ครัวเรือนและความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม ความต้องการบ้านแนวราบของกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูงยังคงไปได้ดี ส่วนธุรกิจให้เช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้ายังขยายตัวดี **ภาคการค้าลดลงเล็กน้อย** ตามกำลังซื้อในกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ และภาระหนี้ครัวเรือน นอกจากนี้ ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายมากขึ้น ขณะที่โครงสร้างทางการค้าได้ปรับเปลี่ยนเป็นธุรกิจ Online มากขึ้น ส่งผลต่อยอดขายโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค **ภาคบริการและท่องเที่ยวลดลงเล็กน้อย** โดยกลุ่มประชุมสัมมนายังคงชะลอตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบายงดการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานของหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจท่องเที่ยวและร้านอาหารบางพื้นที่ยังขยายตัวดีจากการท่องเที่ยวตามกระแสตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค

**แนวโน้มภาวะธุรกิจในไตรมาสที่ 2 ปี 2560** มีแนวโน้มรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยผู้ประกอบการให้ความเห็นว่า เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากไตรมาสแรก โดยภาคการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร และการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ **ภาคบริการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย** ตามภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องจากไตรมาสแรก สะท้อนจากอัตราการจองห้องพักที่เพิ่มขึ้นผ่านตลาด Online ส่วนภาคการค้าคาดว่าจะทรงตัว ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่อบิลจะลดลงแต่มีความถี่ในการซื้อสินค้ามากขึ้น อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นจากเกษตรกรบางกลุ่ม เช่น ชาวไร่อ้อยและยางพารา สำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ยังคงทรงตัวต่อเนื่อง ตามความต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบในกลุ่มกลาง-สูง อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินยังคงเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อจึงส่งผลกระทบต่อภาระดอกเบี้ยบ้านของธุรกิจหลายโครงการโดยเฉพาะบ้านราคาระดับกลาง-ต่ำ

### ภาคการผลิต

ภาคการผลิตรายได้ทรงตัว โดยธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรบางส่วนยังขยายตัวดี ได้แก่ โรงงานน้ำตาล และยางพารา และผลิตภัณฑ์อาหารจากถั่วเหลือง ในขณะที่ธุรกิจโรงสีได้รับผลกระทบจากปริมาณและราคาข้าวลดลงมาก

\* รายงานแนวโน้มธุรกิจประมวลผลจากข้อมูลที่ ธพท. สกอ. ได้รับจากภาคธุรกิจในโครงการ Business Liaison Program ซึ่งเป็นการเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 จำนวน 46 ราย ประกอบด้วยภาคการผลิต 13 ราย ภาคการค้า 17 ราย ภาคอสังหาริมทรัพย์ 6 ราย ภาคบริการและการท่องเที่ยว 9 ราย และสมาคมมันสำปะหลัง 1 ราย

จากผลกระทบของภัยแล้ง และเกษตรกรบางส่วนลดพื้นที่ปลูกข้าวไปปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า สำหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมยังขยายตัวดี และมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การผลิตปูนขาว การผลิตโทรทัศน์ที่มีจอขนาดใหญ่ตามความต้องการของตลาดสหรัฐอเมริกา การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากการขยายเครือข่ายสัญญาณ 4G ที่ประเทศจีน และการผลิตสุกซ์ภัณฑ์เซรามิก ที่มีการขยายตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาวและกัมพูชา

**แนวโน้มภาคการผลิตในไตรมาส 2 ปี 2560 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย** จากอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร และการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

### ภาคการค้า

ภาวะธุรกิจการค้าในภาพรวมรายได้ลดลงเล็กน้อย ตามกำลังซื้อในกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ และภาวะหนี้ครัวเรือนสูง นอกจากนี้ ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ระมัดระวังค่าใช้จ่ายมากขึ้น ขณะที่โครงสร้างทางการค้าได้ปรับเปลี่ยนเป็นธุรกิจ Online มากขึ้น ส่งผลต่อยอดขายโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค อย่างไรก็ตาม สินค้าในหมวดอาหารสดและเครื่องใช้ไฟฟ้ายังคงขยายตัวดี สำหรับยอดขายสินค้าคงทนโดยยอดขายธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ขยายตัว ซึ่งได้รับปัจจัยบวกจากการสิ้นสุดมาตรการรถยนต์คันแรก (ครบ 5 ปี) และการออกรถยนต์รุ่นใหม่ อย่างไรก็ตาม ตลาดยานยนต์มีการแข่งขันสูง ทำให้กำไรลดลง อีกทั้งธุรกิจไฟแนนซ์จากส่วนกลางเข้ามาปล่อยสินเชื่อมากขึ้น สำหรับการค้าวัสดุก่อสร้างยังคงหดตัวตามภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัว ประกอบกับการลงทุนภาครัฐอ่อนแรงส่งผลต่องานรับเหมาก่อสร้างของภาครัฐลดลง

**แนวโน้มในไตรมาส 2 ปี 2560 โดยรวมทรงตัว** คาดว่าจะมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นตามรายได้เกษตรกรบางกลุ่ม เช่น อ้อยและยางพารา และยอดจำหน่ายกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ้นจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่อไปจะลดลงแต่มีความถี่ในการซื้อสินค้ามากขึ้น

### ภาคบริการและท่องเที่ยว

ภาคบริการและการท่องเที่ยวลดลงเล็กน้อย กลุ่มประชุมสัมมนา ยังคงชะลอตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบายภาครัฐให้งดการอบรมดูงาน นอกจากนี้โรงแรมขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบด้านการแข่งขันจากกลุ่ม Service Apartment และโรงแรมขนาดเล็กกลุ่ม Boutique หรือ Contemporary Modern อย่างไรก็ตาม ธุรกิจท่องเที่ยวและร้านอาหารบางพื้นที่ยังขยายตัวจากการท่องเที่ยวตามกระแสตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค

**แนวโน้มในไตรมาส 2 ปี 2560 โดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย** ตามภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องจากไตรมาสแรก สะท้อนจากอัตราการจองห้องพักที่เพิ่มขึ้นผ่านตลาด Online คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 ของการเข้าพัก สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มการเข้าพักเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากจีนและยุโรป

## **ภาคอสังหาริมทรัพย์**

ภาคอสังหาริมทรัพย์ทรงตัว ผลจากกำลังซื้อที่ลดลง ทั้งจากปัญหาหนี้ครัวเรือนและความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม ความต้องการบ้านแนวราบของกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูงและธุรกิจให้เช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้ายังขยายตัวดี

**แนวโน้มในไตรมาส 2 ปี 2560** โดยรวมยังคงทรงตัว จากความต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบในกลุ่มกลาง-สูง ขณะที่ธุรกิจมีการแข่งขันสูงทั้งจากธุรกิจท้องถิ่นและจากส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม จากการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ส่งผลต่อการระบายสต็อกบ้านของธุรกิจหลายโครงการโดยเฉพาะบ้านราคาในระดับกลาง-ต่ำ

## **การลงทุน**

ในไตรมาส 1 ปี 2560 มีการลงทุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยภาคการผลิต มีการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่โดยธุรกิจผลิตสุษภภัณฑ์เซรามิคซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อขยายกำลังการผลิต ธุรกิจโรงสีเพื่อการปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร และจัดทำ Brand ของตัวเอง ธุรกิจปั๊มโลหะขึ้นรูปเครื่องใช้ไฟฟ้าลงทุนเพิ่มเครื่องจักรประเภท Robot ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองลงทุนสร้างโรงงานใหม่ ธุรกิจผลิตปูนขาวและปูนซิเมนต์ขยายกำลังการผลิตโดยสร้างเตาเผาหินปูน นอกจากนี้ ธุรกิจโรงสีแตกธุรกิจจากการลงทุนสร้างโรงแรมใหม่ **ภาคการค้า** ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างลงทุนสร้างโกดังเก็บสินค้า บางรายลงทุนทำธุรกิจด้านปั๊มน้ำมัน และธุรกิจห้างสรรพสินค้าขยายพื้นที่ให้เช่า **ภาคบริการและท่องเที่ยว** ธุรกิจโรงแรมบางรายลงทุนสร้าง Apartment บางรายลงทุนเปิดร้านจำหน่ายกาแฟ เค้กและเบเกอรี่ และการขยายสาขาเพิ่มขึ้นของธุรกิจบริการสอนขับรถตามมาตรฐานสากล

## **ราคาและต้นทุน**

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถปรับขึ้นราคาได้ เพื่อรักษฐานลูกค้าเดิมและส่วนแบ่งทางการตลาด เนื่องจากมีการแข่งขันในธุรกิจสูง และกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ยกเว้นสินค้าที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้า Miner Change หรือออกรุ่นใหม่ ในกลุ่มสินค้านานยนต์ ด้านต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามราคาวัตถุดิบ และค่าจ้างแรงงาน และการสต็อกสินค้า **แนวโน้มต้นทุน** ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามค่าจ้างแรงงาน และการส่งเสริมการขาย

## **การจ้างงาน**

การจ้างงานทรงตัว แรงงานส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น และเป็นแรงงานกลุ่มเดิม อย่างไรก็ตาม บางช่วงที่คำสั่งซื้อเข้ามามาก บริษัทจะไม่เปิดรับแรงงานใหม่ แต่ให้พนักงานที่มีอยู่เดิมเพิ่มเวลาทำงาน (OT.) อย่างไรก็ตาม ยังขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือเฉพาะทาง และคุณภาพแรงงานไม่ได้มาตรฐานและไม่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ และบางธุรกิจยังมี Turn Over Rate สูงในกลุ่มวัยแรงงานรุ่นใหม่

ส่วนเศรษฐกิจภาค  
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เมษายน 2560

กรุณาให้ความเห็น : แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้รายงานแนวโน้มธุรกิจ ตาม Link ที่แนบมาพร้อมนี้  
[กดเพื่อตอบแบบสอบถาม](#)

#### ข้อมูลเพิ่มเติม

รักศักดิ์	ธรรมแสง	E-mail: RuksakT@bot.or.th
สุทธิรัตน์	สุทธิมณฑล	SutthirS@bot.or.th
ชมฉัตร	อุดมวงศ์ไพบุลย์	Chomchu@bot.or.th
พัชรี	วชิรเดชวงศ์	PachareV@bot.or.th
กฤษปסק	จุลเกษม	KritpasJ@bot.or.th
ดาราวรรณ	กำเนิดหล่ม	DarawanK@bot.or.th
วัชรพงศ์	รัชตเวชกุล	WatcharR@bot.or.th

#### สถานที่ตั้ง

ส่วนเศรษฐกิจภาค  
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
45 ถนนนิกรสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  
โทรศัพท์ 0 4391 3513  
โทรสาร 0 4322 6129  
เว็บไซต์ธนาคาร [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th)